

Bài 37

KINH LẠY CHA

ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

Dẫn nhập

Cầu nguyện là hoạt động căn bản của các tôn giáo nói chung, và của Ki-tô giáo nói riêng. Qua cầu nguyện, người Ki-tô hữu sống mối tương quan với Thiên Chúa. Vậy phải cầu nguyện thế nào?

1. Bài Tin Mừng (Mt 6,7-13; x. Lc 11,1-4)

“Khi cầu nguyện, anh em đừng lái nhái như dân ngoại; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”

2. Giải thích

a. Một lần kia, khi Chúa Giê-su cầu nguyện xong, một môn

đệ đến xin Chúa dạy cầu nguyện, giống như ông Gio-an Tẩy giả đã dạy môn đệ của ông ấy.

b. Trước khi dạy kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su nhấn mạnh: khi cầu nguyện, đừng lải nhải nhiều lời, vì Chúa Cha biết hết nhu cầu của chúng ta rồi.

c. Sau khi dạy kinh Lạy Cha, Chúa nhắc lại và nhấn mạnh điều thứ năm, đó là tha thứ cho tha nhân, và coi sự tha thứ này như một điều kiện để được Chúa tha thứ (x. Mt 6,14-15).

d. Bố cục của kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha có hai phần rõ rệt:

- Ba điều ước nguyện trước là quy hướng về Chúa;
- Bốn điều sau là xin cho những nhu cầu của con người. Trong bốn điều này, chỉ có một điều xin về vật chất mà thôi.

3. Kể chuyện

Khi cầu nguyện, người ta thường nghĩ ngay đến việc xin Chúa ban cho mình điều nọ điều kia, như: xin được sức khoẻ, được giàu có, được thành công và may mắn trong công việc... Việc cầu nguyện như thế có hợp với ý muốn của Chúa không?

Để việc cầu nguyện phù hợp với ý Chúa, trước tiên, Chúa Giê-su dạy ta phải đặt mình trong mối tương quan với Thiên Chúa là Cha. Vì là Cha yêu thương, nên Ngài biết rõ những nhu cầu cần thiết của chúng ta là con cái của Ngài.

Vì thế, ta hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi Ngài, như trẻ thơ đối với cha mẹ mình.



Em nhỏ đang cầu nguyện.

Dựa vào nội dung những lời nguyện xin mà chính Chúa Giê-su dạy trong kinh Lạy Cha, ta thấy rằng cách cầu nguyện như người ta thường nghĩ là rất vụ lợi, chỉ giản lược vào những nhu cầu vật chất thôi.

Theo như lời kinh Chúa dạy, ta phải luôn luôn thao thức và thực hiện những điều theo thứ tự ưu tiên sau :

Thứ nhất, lòng ta lúc nào cũng thao thức làm thế nào để mọi người đều nhận biết và tôn vinh Thiên Chúa là Cha, Đấng sáng tạo vũ trụ muôn loài, đặc biệt là loài người chúng ta.

Thứ hai, lòng ta luôn thao thức làm thế nào để Giáo Hội của Chúa được lan rộng đến khắp mọi nơi trên mặt đất.

Thứ ba, ta khao khát cho mọi người đều biết sử dụng tự do của mình để thực thi mọi điều Chúa muốn, theo ý định khôn ngoan của Ngài.

Thứ tư, ta cầu xin cho mình và mọi người có đủ điều kiện vật chất để sống xứng đáng là người con của Chúa. Đó là:

- Đủ ăn: ăn no, đủ chất dinh dưỡng;
- Đủ mặc: mặc đủ để giữ sức khỏe và xứng hợp với nhân cách;
- Đủ ở: có nhà ở đủ tiện nghi để bảo đảm sức khỏe và phát triển khả năng.

Thứ năm, ta tha thiết xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của mình. Đồng thời cũng xin Chúa ban ơn để ta sẵn sàng biết

tha thứ những lỗi lầm của tha nhân.

Tuy nhiên, nói tha thứ thì dễ, nhưng thực hành không phải là chuyện dễ. Charles Péguy (1873-1914), một nhà thơ Pháp năm 39 tuổi mới theo đạo, anh tâm sự: tôi sợ không dám đọc kinh Lạy Cha, vì trong đó có một cái bẫy. Chúa chỉ tha thứ cho ta với một điều kiện là ta phải tha thứ cho anh em trước. Tha thứ là việc rất khó thực hiện, nhưng với ơn Chúa, ta có thể thực hiện được.

Thứ sáu, ta xin Chúa ban ơn can đảm để vượt thắng mọi cám dỗ, mọi khuynh hướng xấu lan tràn trong tâm ta và trong môi trường sống hằng ngày.

Thứ bảy, ta xin Chúa luôn gìn giữ ta khỏi mọi sự dữ, nhất là tội lỗi và ác thần. Nếu vì yếu đuối mà ta sa ngã, xin Ngài cứu vớt chúng ta.

Qua nội dung bảy lời nguyện xin mà Chúa Giê-su dạy, Giáo Hội xác tín rằng : đây là lời kinh quan trọng nhất, là kinh nguyện mẫu, gói trọn mọi điều nguyện ước của con người.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã dạy chúng con biết cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa qua kinh Lạy Cha. Xin cho chúng con biết năng cầu nguyện với Chúa và sống lời kinh này trong mọi hoàn cảnh. A-men.



Kính Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên Trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con,
hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con,
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

A-men.